



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบ 2 Quota ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุภาพ (สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	เข้าร่วมกลุ่มสอบสัมภาษณ์
1	นางสาว บุษยา ไชยจันทร์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
2	นางสาว เกวลิน หนูอินทร์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
3	นาย มั่นสนั่น เทศสวัสดิ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
4	นางสาว พรนภา บุตรดี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
5	นางสาว ยุพารัตน์ มงคลดี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
6	นางสาว ปัจจมน แก่นสุข	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
7	นางสาว นวรัตน์ โปธาคำ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
8	นาย ภัทรพล ประกิจ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
9	นางสาว เมทิกา ปอนศรี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
10	นางสาว พรพิมล สายมะณี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
11	นางสาว ศิริรัตน์ คำหว่าน	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
12	นางสาว วรัญญา ปาระพิมพ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
13	นางสาว วาสนา ช่างหม้อ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
14	นางสาว พรรณวษา บุญมั่ง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
15	นางสาว กัลยา ลาไป	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
16	นางสาว อิดารัตน์ ห้วยทราย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
17	นางสาว ชนิดา สีตารักษ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
18	นางสาว กมลวรรณ เกษมราช	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
19	นางสาว ปพิชญา เทนอิสสระ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
20	นาย รัตนชัย คำภาศรี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
21	นางสาว วิภาวี จิตรนอก	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
22	นางสาว พิยะดา สิงห์หาด	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
23	นางสาว สุชาดา อินทร์เหล่าใหญ่	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
24	นางสาว สุชานรี ศรีชัย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
25	นางสาว ศศิธร ชัยสวณิยากรณ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
26	นางสาว พิมพ์ชนก ขอบรัมย์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
27	นาย เจษฎา ขาวพา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
28	นางสาว ศุภาลัย เทศารินทร์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
29	นาย ตุลยธร ทองโอเอี่ยม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
30	นางสาว อลิษา ไชยริบูรณ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
31	นางสาว สิริพัทธ์ แก้วดอนไพร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
32	นางสาว นภัสสร มุ่งเขตกลาง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
33	นางสาว นุชนาด ต่างกลาง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
34	นางสาว เขมรินทร์ ปานอูบ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบ 2 Quota ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุรนารี (สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			สาขาวิชา	เข้าร่วมกลุ่มสอบสัมภาษณ์
35	นางสาว	สุพิศดา	อาจอุดม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
36	นางสาว	ทัตพิชา	โพธิพันธ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
37	นางสาว	ประติมาพร	ลองจ้านงค์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
38	นางสาว	พิชญญา	ทองพูน	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
39	นางสาว	พัชรภา	สารคำ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
40	นางสาว	นริศรา	เสนานุช	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
41	นางสาว	พัชญ์พิดา	ทองคำ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
42	นางสาว	มานิตา	ดีวงศ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
43	นางสาว	พัชรญา	แต่งกำ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
44	นางสาว	ศศิธร	คุณสวัสดิ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
45	นางสาว	วรัญญา	ศรีสม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
46	นางสาว	ศิริธิดา	จันทะวะโร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
47	นางสาว	อุทัยพร	อินผล	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
48	นางสาว	นาตยา	ตรงสาหัส	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
49	นางสาว	นุชสราร	แสนศรี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
50	นาย	ฐิติพงศ์	ศรีชนะนอก	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
51	นางสาว	ชลธร	ห้วงน้ำ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	